



# รายงานพิเศษ

## อบต.พระแก้วตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริส.ก.พอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและให้ความสำคัญถึงพันธกิจในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประการสำคัญเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคีแบบ สมานฉันท์ ความเข้มแข็งของชุมชน และประชาคมซึ่งถือ

เป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง

ของการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ชุมชน สังคมตลอดจนประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมองเห็นความสำคัญและมีจุดประสงค์ที่จะนำพาชาวบ้านให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชน จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพระแก้วขึ้นมา โดยมี นายบำรุง ก้อนทอง นายค อบต.พระแก้ว เป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ

นายบำรุง กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ทางกรมการปกครองได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเน้นในงานนโยบายของรัฐบาลและการบูรณาการงานภารกิจสำคัญในระดับพื้นที่ จึงจัดทำโครงการและดำเนินงาน ซึ่งเป็น อบต. นำร่องโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยโดยที่ อบต. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ และการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้ประชาชนในตำบลพระแก้ว สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ต.พระแก้ว เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี พบปะพูดคุยเพื่อความร่วมมือส่วนร่วมในชุมชนทำให้เกิดความรักสมัครสมาน และสามัคคีในชุมชน ต.พระแก้ว และใกล้เคียง ซึ่งการดำเนินการถือว่าประสบผลสำเร็จมีชาวบ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรแบบถาวรและกลุ่มต่างๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ถึงการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดประโยชน์ การเข้าใจ การเห็นใจและนำไปสู่ถึงการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี